



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์จังหวัดพิจิตรเดินหน้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ หวังเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนให้เกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัดและสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด เดินหน้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อป้อนให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายในจังหวัดพิจิตร และช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ รวมถึงลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร

นายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จากการทำที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการผลักดันและเดินหน้านโยบายดังกล่าว ด้วยเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็น พื้นที่ที่มีการปลูกข้าวจำนวนมาก และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา จึงควรเร่งพัฒนาสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยคัดเลือกให้สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อปี ๒๕๔๓ และสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพไปสู่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตต่อไร่และพัฒนา คุณภาพข้าวของจังหวัดพิจิตรให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ ในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด ได้มีกำลังการผลิต ๘ ตันต่อวัน มีสมาชิกที่เข้าร่วม โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ จำนวน ๘๐ราย พื้นที่ ๑,๓๕๐ ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.๒๙ กข.๓๑ กข.๔๑ กข.๔๗ พิชณุโลก ๒ และอื่น ๆ ได้รวม ๙๒๐.๐๗ ตัน และสหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด มีกำลังการผลิต ๒.๕๕ ตันต่อ วัน

มีสมาชิกร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ ๓๒ ราย พื้นที่ ๘๐๐ ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ปริมาณ ๙๒๘.๗๗ ตัน ซึ่งทั้งสองสหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและรับซื้อคืนจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๓๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๔ และคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไปด้วย

“ นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเมล็ด ผลิตพันธุ์ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงมอบเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่สหกรณ์ทั้งสองแห่งในอัตรา ๒ บาท ละ ๒ บาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวไปแล้วจำนวน ๓.๓๑๘ ล้านบาท และคณะกรรมการบริหาร กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้อนุมัติงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนในลักษณะเงินยืมปลอดดอกเบี้ยในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากลและเร่งให้สหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ได้มาตรฐานออกสู่ ตลาด เพื่อรองรับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นว่าธุรกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง ” สหกรณ์ จังหวัดพิจิตร กล่าว